

DIỄN VĂN BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị,
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố,
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X
phát biểu ngày 18 tháng 10 năm 2020)

*Kính thưa: - Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,*

- Các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương,*
- Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, thành phố,*
- Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng
vũ trang, Anh hùng Lao động,*
- Các vị khách quý,*
- Các đồng chí đại biểu Đại hội.*

Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc do Đại hội đề ra.

Đại hội chúng ta rất vinh dự, phấn khởi được đón Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo Đảng, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các đồng chí nguyên Lãnh đạo thành phố các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các nhân sĩ, trí thức tham dự.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ thành phố, Nhân dân thành phố vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị (qua đó có điều chỉnh một số chỉ tiêu), Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa X và thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là những văn kiện quan trọng, thể hiện ý chí, bản lĩnh và nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, là kết quả của việc quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị trong quá trình chuẩn bị Đại hội và tổng kết

thực tiễn của thành phố để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố trong 10 năm tới, hướng tới năm 2045. Đại hội đã nhất trí cao khẳng định những kết quả quan trọng và toàn diện mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), rút ra 6 bài học thực tiễn quý giá để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. Có thể khẳng định: qua 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Hệ thống chính trị của thành phố trong sạch hơn, vững mạnh hơn, niềm tin của Nhân dân vào Đảng được nâng cao.

* Tiềm lực kinh tế của thành phố lớn mạnh hơn.

* Cơ chế quản lý và phát triển thành phố được hoàn thiện một bước quan trọng.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; phân tích nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố trong 5 năm (2021 - 2025) phù hợp với vai trò, vị trí của thành phố và mục tiêu tổng quát “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống

chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á” với 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố, bao quát tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội đã thảo luận, dân chủ đề cử, ứng cử và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI gồm 61 đồng chí, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để gánh vác trọng trách do Đảng bộ và Nhân dân giao cho, đồng thời, thể hiện được tính kế thừa, đổi mới trong cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ thành phố, đại diện cho trí tuệ, ý chí, bản lĩnh và nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI đã bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Nền, Bí thư Trung ương Đảng làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí,

Tại Đại hội lần này, nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI. Những kết quả mà thành phố đạt được 5 năm qua, trong điều kiện phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí. Đại hội chúng ta đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến có ý nghĩa của các đồng chí. Xin chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, vui tươi, yêu thành phố, tiếp tục cống hiến năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta vì một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, phát triển và hạnh phúc giữa thế kỷ 21.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI đã bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của thành phố mang tên Bác, không ngừng phấn đấu để lãnh đạo Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Đại hội nhiệt liệt chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, do đồng chí Nguyễn Văn Nền,

Bí thư Trung ương Đảng đứng đầu và xin gửi tới các đồng chí niềm tin và hy vọng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố mang tên Bác.

Đại hội chúng ta trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đối với Đại hội, đóng góp quý báu của Chính phủ, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Lãnh đạo thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, các vị chức sắc tôn giáo, đại biểu các dân tộc và các tầng lớp Nhân dân thành phố vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn kiện và thành công của Đại hội.

Đại hội biểu dương và cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực thông tin kịp thời, đầy đủ về Đại hội; biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức đã tận tụy tham gia quá trình chuẩn bị và phục vụ Đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI là động lực tinh thần và chính trị mạnh mẽ cổ vũ Đảng bộ và Nhân dân thành phố tiến lên tận dụng thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố; phát huy truyền thống bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình để mở ra một giai đoạn phát triển mới với khí thế mới của thành phố. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhanh chóng lãnh đạo, tổ chức

quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025 trong Đảng bộ của mình.

Trong giây phút trọng đại này, đảng viên và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bồi hồi nhớ Bác. Gần 110 năm trước, tại nơi này, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, theo lời dặn của Cha: Khi nước mất thì con phải tìm đường cứu nước, không phải tìm cha. Nước đã độc lập được 75 năm, thành phố đã mang tên Bác từ ngày 03 tháng 7 năm 1976. Đã 45 năm hòa bình, thống nhất đất nước, nhưng Bác vẫn luôn cùng chúng cháu hành quân. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhớ Bác, Đảng bộ thành phố sẽ luôn noi gương Bác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI kêu gọi toàn Đảng bộ với hơn 240.000 đảng viên tiếp tục đoàn kết, quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, mở ra một giai đoạn phát triển mới của thành phố, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, kỷ niệm 100 năm có Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xứng đáng là thành phố mang tên Hồ Chí Minh.

Với Nghị quyết Đại hội đã được thông qua và Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI đã được bầu, với niềm tin vào sự phát triển của thành phố trong tương lai, thay mặt Đoàn Chủ tịch

Đại hội, tôi tuyên bố Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI. Kính chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu và gia đình mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.